

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๔๙๙๒



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการและรายละเอียดการประชุม จำนวน ๑ ชุด
๒. รายชื่อสำนักงานเขตและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑ ชุด
๓. คู่มือแนวทางการลงทะเบียนรับชมการดอินเทอร์เน็ท จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ เพื่อดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข และบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๕ ปี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการประสานจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดทำโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อสนับสนุนชมการดอินเทอร์เน็ทแก่นักเรียนยากจนพิเศษ หรือนักเรียนทุนเสมอภาค ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษในวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ID : ๙๙๓ ๘๖๖๑ ๔๖๒๓ Passcode : ๑๙๗๙๓๐ และผู้บริหารสถานศึกษา ครู หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถรับชมผ่านช่องทางการสื่อสาร เพจเฟซบุ๊ก “การคัดกรองนักเรียนยากจน” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒

๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการลงทะเบียนรับชมการดอินเทอร์เน็ทและสื่อประชาสัมพันธ์โครงการไปยังสถานศึกษา เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์โครงการ กลุ่มเป้าหมาย เงื่อนไข และแนวทางการลงทะเบียนรับชมการดอินเทอร์เน็ท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๗๙ ๕๔๗๕ กด ๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิฒนะ พิฒนะวิศาล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕